

ด่วนที่สุด

ที่ ศธ ๐๔๐๐๕/ว๑๐๕๕



สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
กระทรวงศึกษาธิการ กทม. ๑๐๓๐๐

๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขอกความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดการแข่งขันกีฬาอีสปอร์ตระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
(OBEC ESPORTS TOURNAMENT) รายการ “After Homework School Battle 2023”

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน ๑ ชุด  
๒. หนังสือยินยอมให้นักเรียนในสังกัดเป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขัน จำนวน ๑ ชุด

ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ดำเนินโครงการส่งเสริม สนับสนุนกีฬาอีสปอร์ต (ESPORTS) ต่อยอดนวัตกรรมทางการศึกษา เพื่อส่งเสริมนักเรียนที่มีความสนใจได้พัฒนาตนเองให้มีทักษะของนักกีฬาอีสปอร์ต มีทักษะของโลกศตวรรษที่ ๒๑ มีศักยภาพเพียงพอต่อการเข้าสู่การแข่งขันสามารถมองเห็นเป้าหมายในการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ ทั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กำหนดให้มีการจัดแข่งขันกีฬาอีสปอร์ตระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBEC ESPORTS TOURNAMENT) รายการ “After Homework School Battle 2023” จำนวน ๒ รอบ คือ รอบคัดเลือกและรอบชิงชนะเลิศ ในช่วงเดือนสิงหาคม ๒๕๖๖

สำหรับการจัดการแข่งขันกีฬาอีสปอร์ตระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ รอบคัดเลือก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดำเนินการร่วมกับสมาคมกีฬาอีสปอร์ตแห่งประเทศไทย และสำนักงานเขตพื้นที่ศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร โดยเปิดรับสมัครนักเรียนระดับมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เข้าร่วมการแข่งขัน ตั้งแต่วันที่ - ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๖ และจัดการแข่งขันในรูปแบบออนไลน์ ในช่วงเดือนสิงหาคม ๒๕๖๖ สถานศึกษาสามารถส่งทีมนักกีฬาอีสปอร์ตเป็นตัวแทนได้เพียง ๑ ทีม และจะต้องมีหนังสือยินยอมให้นักเรียนในสังกัดเป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันดังกล่าว รายละเอียดการรับสมัครตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ และ ๒

ในการนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอกความอนุเคราะห์ท่านประชาสัมพันธ์การจัดการแข่งขันในครั้งนี้ ให้สถานศึกษาในสังกัดได้รับทราบ

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาและดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

(นายพัฒน พัทฒนทวีตล)

รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปฏิบัติราชการแทน  
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

โทร. ๐ ๒๒๘๘ ๕๗๑๕ - ๖